

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยหลังมีแรงซื้อกลับ, คาดแกว่งตามข้อมูลศก.โลก

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังมีแรงซื้อคืนสกุลเงินต่าง ๆ กลับเข้ามาในช่วงนี้ ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า การเคลื่อนไหวโดยรวม จะยังเป็นไปตามข้อมูลเศรษฐกิจโลกที่ทยอยออกมาในแต่ละวัน

*ดอลลาร์แข็งค่าในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากข้อมูลที่สดใสทำให้ตลาดฟื้นตัวบ้าง ขณะที่หุ้นดีดตัวขึ้นจากการตั้งลงอย่างหนัก และทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้น

*ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนเมื่อเทียบกับเยน หลังจากรายงานระบุว่า กองทุนการลงทุนเงินบำนาญบำนาญของรัฐบาลญี่ปุ่น มูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ อาจจะมีการถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการเงินต่างประเทศ

*สหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมากเกินคาด ซึ่งช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และคลายวิตกหลังจากที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีททรุดลง และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีดลงจากความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก

*นักวิเคราะห์ในนิวยอร์ก มองว่า แม้การเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แต่สกุลเงินต่าง ๆ ยังคงเผชิญความผันผวนมากขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์ยังจับตาดูการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมทั้งธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในระยะต่อไป

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวันศุกร์ อยู่ที่ 32.430 บาท

*09.27 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.35/37 จาก 32.36/37 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.34/38 จาก 32.37/38 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.25/36 จาก 41.45/51 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 107.18/20 จาก 106.87 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2764/66 จาก 1.2761 เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ตลาดยังไม่ได้มีทิศทางชัดเจน ก็ตามดูตัวเลขของสหรัฐ วันไหนตัวเลขออกมาดี ก็ซื้อดอลลาร์ วันไหนไม่ดีก็ขาย แต่สั้นๆ ดูแล้วดอลลาร์น่าจะต่ำ low มากกว่า high" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทช่วงเช้านี้เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเมื่อวันศุกร์ แต่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้ในช่วงสั้นๆ หลังมีแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงกลับเข้ามาในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม แรงซื้อขายในตลาดยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ทำให้ภาพรวมเงินบาทจะแกว่งตัวตามแรงซื้อขายรายวันของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงนี้ไว้ที่ 32.30-32.50

เช่นเดียวกับ ค่าเงินบาท/ยูโร ที่จะยังแกว่งตัวในกรอบ เพื่รอดูข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายจากทางฝั่งสหรัฐและยุโรป โดยมองแนวต้านของบาท/ยูโร ในวันนี้ไว้ที่ 41.10 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 41.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้